

認識漢生病的問與答-泰文

คำถามและคำตอบในการทำความเข้าใจกับโรคเรื้อน

โรคเรื้อนติดต่อกันได้อย่างไร?

ตอบ: ช่องทางในการติดต่อของโรคเรื้อนส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคเรื้อนในระยะยาวหรือติดเชื้อ โดยเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโพรงจมูกได้สัมผัสกับสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกที่มีเชื้อก่อโรค

อาการป่วยโรคเรื้อนรักษาได้หรือไม่ระหว่างการรักษามีสิ่งใดที่ต้องระวัง?

ตอบ: โรคเรื้อนมียารักษาได้แล้วหากผู้ป่วยรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ สามารถรักษาโรคเรื้อนให้หาย ผู้ป่วยโรคเรื้อนที่รับประทานยาแล้วจะไม่เกิดการแพร่เชื้อ แต่ในช่วงระหว่างการรักษาผู้ป่วยห้ามหยุดยาโดยพลการ หลังรับประทานยาหากมีอาการรู้สึกไม่สบายควรแจ้งให้แพทย์ทราบเมื่อแพทย์วินิจฉัยสามารถหยุดยาได้จึงจะหยุดรับประทานยา ดังนั้นหากผู้ป่วยโรคเรื้อนรับประทานยาตรงเวลาตามคำแนะนำของแพทย์สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

จะป้องกันคนรอบข้างอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อโรคเรื้อน?

ตอบ: เนื่องจากโรคเรื้อนส่วนใหญ่ติดต่อผ่านการสัมผัสใกล้ชิดระยะยาวกับผู้ป่วยโรคเรื้อนหรือติดเชื้อ โดยเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโพรงจมูกได้สัมผัสกับสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกที่มีเชื้อก่อโรค ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อผู้ป่วยโรคเรื้อนควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการรับประทานยาตามเวลาของแพทย์พร้อมทั้งรักษาสุขอนามัยส่วนตัวที่ดีเช่นเมื่อจามหรือไอควรใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษชำระปิดปากและจมูกหากสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ร่วมอาศัยมีอาการผิดปกติทางผิวหนังกรุณาไปพบแพทย์คลินิกผิวหนังที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อให้แพทย์เฉพาะทางทำการวินิจฉัย ตรวจสอบเชื้อและทำการรักษาโดยเร็ว

แผน DOTS คืออะไร?

ตอบ: DOTS (Directly Observed Treatment, Short Course) แปลตามเสียงอ่านคือ “ดอทส์” มีวัตถุประสงค์คือ คาดหวังผู้ป่วยโรคเรื้อนรับประทานยาแต่ละเม็ดตามหลักการภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่การแพทย์อนามัยหรือบุคลากรใส่ใจดอทส์ที่ผ่านการฝึกอบรมพร้อมประเมินผู้ป่วยที่ทานยาเข้าไปมีอาการไม่สบายหรือผลข้างเคียงหรือไม่ ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรักษาให้หายสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนดและยังเป็นการ



แสดงเจตนาของ“ส่งยาถึงมือทานยาเข้าปากทานแล้วค่อยไป”และเป็นการป้องกันเชื้อโรคประเภทคือยา
เกิดขึ้นขณะเดียวกันถือว่าเป็นวิธีการได้ผลที่สุดสำหรับป้องกันสาธารณสุขทุกคนและหลีกเลี่ยงการ
แพร่กระจายของโรค

แรงงานข้ามชาติที่ได้วินิจฉัยเป็นโรคเรื้อนสามารถรับการรักษาในไต้หวันได้หรือไม่?

ตอบ:หากแรงงานข้ามชาติได้รับการยืนยันป่วยเป็นโรคเรื้อนนายจ้างสามารถส่ง“ใบวินิจฉัยทางแพทย์” และ
“หนังสือยินยอมรับการรักษาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรงจากเจ้าหน้าที่กรมอนามัย”
ให้กับหน่วยงานรับผิดชอบอนามัยในเทศมณฑล(เมือง)เพื่อร้องขอบริการคอตส์ภายใน 15 วันหลังจากได้รับ
ใบวินิจฉัยทางแพทย์สามารถอยู่รักษาในไต้หวันได้แต่ถ้าแรงงานข้ามชาติไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา
คอตส์ต่อเนื่องถึง15วัน(รวม)ขึ้นไปจะถือว่าตรวจสุขภาพไม่ผ่านเกณฑ์หน่วยงานอนามัยในพื้นที่จะไม่
ออกหนังสือตรวจรับรองพร้อมสำเนาแจ้งกระทรวงแรงงาน(เพื่อเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน)และสำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง(เพื่อดำเนินการลงโทษเหตุเป็นบุคคลต้องห้ามเข้าไต้หวัน)เมื่อแรงงานข้ามชาติเสร็จสิ้นการ
รักษาตามแผนบริการคอตส์ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบอนามัยในเทศมณฑล(เมือง)ให้การรับรองว่าผ่านการ
รักษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าตรวจสุขภาพผ่านเกณฑ์

ผู้สัมผัสกับผู้ป่วยโรคเรื้อนต้องรับการตรวจหรือไม่?

ตอบ:เมื่อผู้ป่วยโรคเรื้อนได้รับการยืนยันแล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยงานอนามัยจะช่วยทำการประเมิน บุคคลที่อาศัย
ร่วมกับผู้ป่วยโรคเรื้อนจะต้องรับการตรวจพร้อมส่งตัวไปทำการตรวจสอบผู้สัมผัสที่ “โรงพยาบาลสำหรับ
ยืนยันและรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน”

วิธีป้องกันตัวเองเมื่ออยู่กับผู้ป่วยโรคเรื้อน?

ตอบ:ผู้ป่วยโรคเรื้อนหลังจากรับประทานยาแล้วจะไม่แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น ดังนั้นวิธีป้องกันตนเองที่ดีที่สุดคือ ดูแล
ผู้ป่วยให้รับ รับประทานตามกำหนด เพียงแค่ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาและผู้ป่วยเริ่มรับประทานยาก็ไม่
ต้องกังวลใจเกินไปที่จะติดเชื้อ นอกจากนี้ การดูแลการถ่ายเทของอากาศภายในห้องและนิสัยสุขอนามัยที่ดี
เช่น สุขอนามัยในส่วนของมือและมารยาทในการไอ เป็นต้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

